

BÁO CÁO
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023

Thực hiện Báo cáo số 01/THYK-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân xã về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2023 trình kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân xã trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XII, với các nội dung như sau:

1. Đề nghị UBND xã xử lý nghiêm các cá nhân cố tình vi phạm phát rừng làm nương rẫy trái phép; tình trạng khai thác, vận chuyển, lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra trên địa bàn.

Trả lời: UBND xã tiếp thu ý kiến, kiến nghị cử tri. UBND xã thực hiện Chỉ thị của UBND huyện về nhiệm vụ QLVR-PTR năm 2023, Từ đầu năm UBND kịp thời xây dựng phương án QLVR-PCCCR, kiện toàn BCĐ xã, bên cạnh đó kịp thời kiện toàn các nhóm được giao quản lý bảo vệ rừng hoạt động còn yếu, gồm 15 nhóm. Căn cứ kế hoạch, phương án QLVR-PCCCR năm 2023, UBND chỉ đạo lực lượng Công an – BCHQS xã, công chức chuyên môn phối hợp với kiểm Lâm phụ trách địa bàn, Tổ đội Đồn biên Phòng Nhâm tổ chức kiểm tra, truy quét theo phương án hoặc đột xuất cụ thể: UBND xã tổ chức kiểm tra truy quét liên ngành gồm lực lượng Hạt kiểm Lâm huyện, lực lượng Đồn biên phòng Nhâm, lực lượng Công an, xã đội, công chức chuyên môn 2 đợt, Truy quét nhỏ lẻ 16 đợt đã phát hiện xử lý:

-Về khai thác Lâm sản: UBND xã phối hợp với Hạt kiểm Lâm huyện, Đồn biên phòng Nhâm kiểm tra xử lý 03 vụ vi phạm khai thác vận chuyển lâm sản trái phép tại địa bàn, thu giữ 2,4m³ (gỗ thông thương), bên cạnh đó tịch thu tang vật 1 xe ô tô, 1 máy cưa, các vụ việc UBND xã bàn giao Hạt kiểm Lâm xử lý theo quy định của pháp luật.

-Về phá rừng, lấn chiếm đất sản xuất làm nương rẫy 1 vụ, 1 đối tượng, thuộc thẩm quyền Hạt kiểm lâm xử lý, đã có quyết định xử phạt, 1 vụ lấn chiếm đất rừng xử phạt 7.000.000 đ.

-Về khai thác khoáng sản: Không xảy ra.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trong đó có dự án hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo giải quyết nhu cầu cấp thiết về nhà ở; Nhu cầu cát sỏi, gỗ các hộ gia đình làm nhà ở thời gian tới trên địa bàn

xã là rất lớn ảnh hưởng không nhỏ để công tác quản lý lâm, khoáng sản trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, khoáng sản trên địa bàn xã, UBND xã đề nghị UBNDTTQVN, các ban ngành đoàn thể xã đến thôn phối hợp công chức chuyên môn, kiểm lâm địa bàn tuyên truyền đến tận các hộ gia đình không sử dụng vật liệu gỗ, cát sỏi không có nguồn gốc hợp pháp vào xây dựng công trình nhà ở. UBND xã sẽ không xác nhận biên bản hoàn thành việc xây mới hoặc sửa chữa nếu các hộ dân sử dụng vật liệu gỗ không có nguồn gốc hợp pháp vào xây dựng công trình.

2. Đề nghị UBND xã tổ chức kiểm tra, đo đạc lại diện tích đất cà phê khu vực Ku Rá thôn Lê Lộc 2 sớm cho bà con được canh tác đúng chính chủ, để phát triển sản xuất, tăng thêm thu nhập cho hộ gia đình như nêu trên.

Trả lời: Hiện nay toàn bộ diện tích đất cà phê nông trường các hộ gia đình đang canh tác thuộc quản lý của nhà nước cụ thể tại Quyết định số: 1480/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 6 năm 2019 của ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi đất đã cho nông trường cà phê A Lưới thuê tại các xã: Nhâm, Hồng Thái và Hồng Bắc. Hiện nay UBND tỉnh đã giao cho sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các thủ tục pháp lý về phương án quản lý, sử dụng đất cà phê A Lưới sau khi thu hồi. Ngày 27 tháng 6 năm 2019 Sở TN&MT tỉnh mời UBND các xã Nhâm; Hồng Thái; Hồng Thượng và Hồng Bắc làm việc để báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất cà phê Nông trường A Lưới tại các xã và một số kiến nghị đề xuất với sở TN-MT và các cơ quan đơn vị liên quan. Cụ thể theo kết luận của sở TN&MT tỉnh tại công văn số 1033/STNMT-ĐĐBĐ ngày 02 tháng 7 năm 2019 như sau: Sở giao cho các đơn vị thi công (Trung tâm kỹ thuật – công nghệ thông tin tai nguyên và môi trường, Công ty cổ phần địa chính và tài nguyên môi trường, Xí nghiệp tài nguyên môi trường 3) tổ chức hoàn thành sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính trong phạm vi ranh giới đất đã được UBND tỉnh đã cho công ty cà Phê A Lưới thuê trước 30/7/2019 để bàn giao cho các đơn vị lập phương án quản lý, sử dụng đất. Đối với xã Hồng Bắc đơn vị triển khai thực hiện Xí nghiệp tài nguyên môi trường 3, UBND xã đã phối hợp với đơn vị đo vẽ bản đồ, hiện trạng sử dụng đất xong năm 2019 và năm 2022 UBND xã tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công là Xí nghiệp tài nguyên môi trường 3 hoàn chỉnh đo thửa, xác định ranh giới các hộ, hồ sơ các hộ đã ký xong tháng 5 năm 2023, hiện nay Sở TN&MT đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trước khi cấp GCN quyền sử dụng đất cho các hộ dân thuộc đất nông trường cà phê A Lưới, UBND xã không có thẩm quyền tổ chức đo đạc chỉ có thẩm quyền phối hợp thực hiện nhiệm vụ vì vậy không chủ động được tiến độ, khi nào có kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan cấp trên UBND xã sẽ kịp thời thông báo cho các hộ dân thực hiện cấp GCNQSDĐ.

3. Đề nghị UBND xã thực hiện đúng theo Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế cho một số đồng chí hoạt động không chuyên trách có bằng Đại học nhưng chưa được hưởng thêm chế độ 0,3.

Trả lời:

UBND xã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị quyết 06/NQ-HĐND ngày 14/7/2020 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nêu: “Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố có trình độ Đại học trở lên, hàng tháng được hưởng thêm hệ số 0,3 lần mức lương cơ sở.” UBND xã đã thực hiện chế độ chi đúng, đủ cho người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn có trình độ Đại học trở lên, hàng tháng được hưởng thêm hệ số 0,3 lần mức lương cơ sở. Trường hợp cá nhân có thắc mắc liên quan nội dung này trực tiếp liên hệ công chức Tài chính - kế toán để được giải quyết cụ thể.

4. Đề nghị UBND xã làm việc với Điện lực A Lưới để kéo đường dây điện từ nhà ông Quỳnh Liêm đến nhà ông Duẩn thuộc thôn Lê Lộc 2, hiện nay người dân gặp nhiều khó khăn, việc kéo đường dây điện quá xa, đã làm ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của bà con nhân dân.

Trả lời: UBND xã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nội dung ý kiến của cử tri UBND xã đã làm việc với Công ty điện lực Miền trung cụ thể. Năm 2016 đã đi thực địa kiểm tra các tuyến cần bổ sung đường dây điện hạ thế gồm 8 tuyến trong đó có tuyến từ nhà ông Quỳnh Liêm thôn Lê Lộc 2 đến nhà ông Trần Văn Miếu thôn Lê Ninh chiều dài khoảng 600m, đã có hồ sơ thiết kế kỹ thuật của công ty điện lực Miền trung, nhưng đến nay chưa có vốn triển khai thực hiện.

5. Đề nghị UBND xã có biện pháp, giải pháp cụ thể, trong công tác chăn nuôi và trồng trọt, nhiều hộ dân chăn thả gia súc tự do, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoà màu của hộ dân khác, dễ gây ra mâu thuẫn với nhau giữa hộ chăn nuôi và hộ trồng trọt.

Trả lời: UBND xã xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong thời gian qua, việc chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã phát triển mạnh về số lượng và chất lượng (Tổng đàn gia súc 1.322 con). Song song với việc phát triển đó vẫn còn một số tồn tại trong việc quản lý, chăn thả gia súc gây ảnh hưởng đến việc cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường tại nơi công cộng và phát triển các loại cây trồng khác... UBND xã đã ban hành Thông báo số 34/TB-UBND ngày 28/12/2020 về thực hiện các quy định của pháp luật về chăn nuôi gia súc trên địa bàn xã, trong đó yêu cầu hộ gia đình, cá nhân cần biết một số quy định của pháp luật về chăn nuôi gia súc để thực hiện đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi cũng như người sản xuất các cây trồng, Đồng thời giao:

+ Công an xã có trách nhiệm phối hợp cùng các bộ phận, các ban, ngành, các thôn thường xuyên kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

+ Công chức Văn hóa xã thông qua truyền thanh xã hàng ngày thông tin tuyên truyền phổ biến nội dung này trên hệ thống Đài truyền thanh của xã để cán bộ, cá nhân, hộ gia đình biết và thực hiện.

+ Đối với các Trưởng thôn phối hợp công chức Nông nghiệp xã thường xuyên phổ biến rộng rãi nội dung thông báo này tại các cuộc họp thôn đồng thời niêm yết nội dung thông báo này tại nhà SHCĐ để tổ chức, cá nhân và nhân dân biết thực hiện.

Trên đây là Báo cáo trả lời ý kiến cử tri 6 tháng đầu năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy.TT HĐND xã;
- CT, các PCT-UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các thôn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Viết Cường